

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Thưa quý cử tri!

Tôi tên là: **TRƯỜNG THỊ NGỌC TÚ**, sinh năm 1977, Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV).

Xác định nhà báo phải lăn lộn thực tế mới có bài viết hay, mang hơi thở cuộc sống, những vấn đề độc giả quan tâm nên tôi thường xuyên đi cơ sở nắm bắt các vấn đề “nóng” trên địa bàn tỉnh. Tôi luôn tận tình đi cơ sở để có tác phẩm xứng đáng, để bảo vệ những hoàn cảnh yếu thế cần được báo chí bảo vệ, lên tiếng... Và giờ, tôi nhận thấy rằng, nhà báo và đại biểu HĐND có chung mục đích là thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy, tôi càng mong muốn được trở thành đại biểu HĐND tỉnh để có thêm những điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ người dân đúng với nhiệm vụ của mình.

Với tôi, khi giải quyết được vấn đề, làm được điều có ích cho dân, cho xã hội thì dù với vai trò nhà báo hay đại biểu nhân dân đều cảm thấy vui, hạnh phúc. Không chỉ uy tín tăng lên mà giá trị cuộc sống, lẽ sống của nhà báo, của đại biểu cũng tăng thêm ý nghĩa, là động lực vươn tới.

Tuy nhiên, gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, tôi nhận thấy, vẫn còn rất nhiều vấn đề nhân dân kiến nghị tới báo chí vẫn chưa được giải quyết triệt để, còn tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, nhiều ý kiến chưa được giải quyết thấu đáo... Dù có nhiều nỗ lực nhưng tôi nhận thấy, báo chí chỉ dừng ở việc kiến nghị tới ngành chức năng mà không thể yêu cầu quyết liệt, đưa ra thời hạn cụ thể. Hạn chế này là điều chúng tôi vô cùng trăn trở và càng muốn có một cơ hội nào đó để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Nhà báo cũng là “cầu nối” đưa tiếng nói của nhân dân đến các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể..., nhưng nếu đồng thời là đại biểu HĐND, tôi sẽ có cơ hội tốt hơn, nhanh chóng, rõ ràng hơn khi yêu cầu, kiến nghị cơ quan chức năng trả lời vấn đề cử tri quan tâm. Với chuyên môn nghiệp vụ của mình, tôi sẽ quyết

liệt chỉ ra vấn đề chính đáng cử tri quan tâm, kiến nghị trước công luận, cộng đồng xã hội trên báo chí. Đó cũng là “kênh” cơ quan chức năng lưu ý, kịp thời giải quyết ổn thỏa vấn đề cử tri kiến nghị.

Tôi cho rằng, điểm “nghẽn”, hạn chế trong việc phản ánh kiến nghị của nhân dân trên báo chí sẽ được gỡ bỏ khi nhà báo đồng thời là đại biểu HĐND. Bởi vì, với vai trò nhà báo, đồng thời là đại biểu HĐND, được phép đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước ở địa phương, tôi sẽ kết hợp “hai trong một” để đeo bám vụ việc, vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị. Từ đó, vừa phản ánh kịp thời trên các phương tiện truyền thông, vừa đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo trong thời gian sớm nhất, thỏa đáng nhất.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ quyết tâm cam kết nỗ lực nhiều hơn đem sức lực, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ. Tôi sẽ chủ động gặp gỡ, trao đổi với các vị đại biểu HĐND tiền nhiệm để học hỏi kinh nghiệm cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của nhân dân nơi mình ứng cử để hiểu rõ tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tôi sẽ thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần cầu thị, lắng nghe phản ánh từ cử tri, tiếp thu đầy đủ và phản ánh kịp thời trên các loại hình báo chí song song với việc chuyển đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành hữu quan. Đồng thời, đeo bám các vụ việc để kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết sớm nhất, thỏa đáng nhất...

Tôi luôn nhận thức rất rõ, trở thành đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn với bản thân để được góp phần nhỏ bé vào quá trình xây dựng và phát triển Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.